

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH
CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH
TRỊ KHU VỰC MIỀN NÚI BIÊN GIỚI
PHÍA BẮC

1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sơn La, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Số 51-BC/CTĐ

BÁO CÁO
công tác 6 tháng đầu năm 2021,
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 30-QĐ/HVCTQG ngày 03/02/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Quyết định số 53-QĐ/CTĐ ngày 22/3/2021 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc - năm 2021; Công văn số 625-CV/HVCTQG ngày 14/6/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, về việc tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2021. Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1- Tình hình chung

Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc gồm 8 trường: Trường Chính trị tỉnh Sơn La, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Trường Chính trị tỉnh Hà Giang, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn văn Cừ tỉnh Quảng Ninh, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, Trường Chính trị Hoàng Đình Giông tỉnh Cao Bằng; thực hiện Quyết định số 683-QĐ/HVCTQG ngày 25/02/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc công nhận Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2021, Trường Chính trị tỉnh Sơn La là đơn vị Cụm trưởng, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đơn vị Cụm phó thường trực, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đơn vị Cụm phó.

Cơ cấu tổ chức bộ máy thực hiện theo Quy định số 09/QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Ban Giám hiệu, 03 khoa chuyên môn và 02 phòng chức năng.

2- Thuận lợi

Các Trường Chính trị trong Cụm luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ T. LAI CHÂU
Số: 457
ĐẾN Ngày: 23/8/2021
Chuyên: #/c/ta-g

Chức vụ TC-PC
Đã ký
Vết

quan tâm, tạo điều kiện của Vụ các Trường Chính trị ; sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh ; sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị liên kết đào tạo và các huyện, thành phố trong việc tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ chính trị; phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc; duy trì chế độ hội họp định kỳ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đội ngũ viên chức được đào tạo cơ bản về chuyên môn, lý luận, tâm huyết với nghề nghiệp.

Nội bộ công chức, viên chức các trường và trong Cụm đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

3- Khó khăn

Khoảng cách địa lý giữa các trường trong Cụm tương đối xa, nên việc tổ chức các hoạt động chung để giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường trong Cụm còn hạn chế.

Do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của các trường.

Cơ sở vật chất của một số trường trong Cụm đã được đầu tư, nâng cấp nhưng chưa đồng bộ, còn thiếu, do đó có phần chưa đáp ứng được điều kiện giảng dạy và học tập trong tình hình mới.

Năng lực giảng dạy của một số giảng viên trẻ còn hạn chế, do mới vào nghề nên chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy.

Địa bàn mở lớp rộng, trình độ, đặc điểm nhận thức của học viên không đồng đều; đa số học viên vừa học vừa làm, đôi khi phải nghỉ học để giải quyết công việc cơ quan, dẫn đến có những khó khăn trong việc tổ chức giảng dạy và quản lý lớp học.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1- Công tác Đào tạo, bồi dưỡng

1.1- Công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được giao, các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc đã triển khai xây dựng kế hoạch chuyên môn, phân công bài giảng, duyệt bài giảng cho các giảng viên. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý học viên, công tác thi kiểm tra, thanh tra chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Trước khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, các trường đã nỗ lực, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch chuyên môn, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2021.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua đã thực hiện được tổng số 260 lớp với 16.182 học viên so với kế hoạch được giao là: 323 lớp/20.399 học viên. Trong đó, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh thực hiện được số lượng lớp nhiều nhất với 107 lớp/6.118 học viên và trường có số lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính mở nhiều nhất là Trường Chính trị tỉnh Sơn La với 17 lớp/1.079 học viên và Trường Chính trị tỉnh Điện Biên 15 lớp/1076 học viên.

Kết quả mở lớp của các trường trong 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:

- Tổng số lớp được giao trong năm 2021: 323 lớp/20.399 học viên.

- Thực hiện 6 tháng đầu năm:

+ Số lớp từ năm 2020 chuyển sang: 147 lớp/ 9852 học viên.

+ Số lớp mở mới trong 6 tháng đầu năm 2021: 113 lớp/ 6330 học viên.

Trong đó:

- Các lớp TCELLCT-HC: 69 lớp/ 4536 học viên.

- Các lớp Bồi dưỡng:

+ Chuyên viên: 16 lớp/ 1216 học viên.

+ Chuyên viên chính: 07 lớp/ 578 học viên.

+ Lớp BDLĐQL cấp phòng: 24 lớp/ 1740 học viên.

+ Các lớp Đảng, đoàn thể: Không.

- Các lớp liên kết:

+ Lớp Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính: 13 lớp/ 952 học viên.

+ Lớp Cao học Xây dựng Đảng & chính quyền nhà nước: 01 lớp/43 HV.

+ Lớp Cao học Chính trị học: 02 lớp/74 học viên.

+ Cao học Quản lý kinh tế: 01 lớp/38 học viên.

+ Quản lý nhà nước đối với cán bộ công chức cấp xã: 02 lớp/143 HV.

+ Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống: 01 lớp/ 159 học viên.

+ Bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng: 05 lớp/279 học viên.

+ Lớp ngoại ngữ, tin học theo nhu cầu xã hội: 28 lớp/ 435 học viên.

1.2- Công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của viên chức trong đơn vị

Trong 06 tháng đầu năm 2021, các trường chính trị trong Cụm Thi đua đã cử 86 lượt viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, cụ thể:

- Số viên chức học cao học: 12 viên chức.

- Số viên chức học văn bằng 2: 11 viên chức.

- Số viên chức học Trung cấp LLCT-HC: 06 viên chức.
- Số viên chức học Cao cấp LLCT-HC: 06 viên chức.
- Số viên chức học Hoàn chỉnh Cao cấp LLCT-HC: 12 viên chức.
- Các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 39 viên chức.

Trong đó, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Lào Cai, tỉnh Sơn La là những trường có nhiều viên chức được đi tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

2- Công tác Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn

Về đề tài, đề án nghiên cứu khoa học: Các trường trong Cụm Thi đua đã tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, triển khai được 83 đề tài, đề án ở nhiều cấp khác nhau: 04 đề tài, đề án cấp bộ/tỉnh, 64 đề tài, đề án cấp cơ sở và 15 đề tài, đề án cấp khoa, phòng. Trong đó, Trường Chính trị tỉnh Hà Giang đã thực hiện và được nghiệm thu 01 đề tài cấp Bộ "*Phát triển sinh kế bền vững cho người dân huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay*" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì và đang triển khai 10 đề tài, đề án cấp trường; Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh thu hút được số lượng rất lớn viên chức tham gia nghiên cứu khoa học với 05 đề tài, đề án cấp trường và 24 sáng kiến kinh nghiệm. Kết quả triển khai, thực hiện đề tài, đề án 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

- Số lượng đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh/cấp Bộ:
 - + Đã thực hiện năm 2021 được nghiệm thu đạt kết quả (*gồm cả năm trước chuyển sang nghiệm thu năm nay*): 03 đề tài, đề án.
 - + Đang triển khai thực hiện năm 2021: 01 đề tài.
- Số lượng đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (cấp trường):
 - + Đang triển khai năm 2021: 31 đề tài, đề án.
 - + Sáng kiến kinh nghiệm triển khai năm 2021: 31 sáng kiến kinh nghiệm.
- Số lượng đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp khoa, phòng:
 - + Đề tài, đề án triển khai năm 2021: 15 đề tài, đề án.

Về hội thảo khoa học: Các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức nhiều hội thảo được đánh giá và chất lượng chuyên môn cao như: Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh (*01 hội thảo cấp tỉnh, 01 hội thảo cấp trường*), Trường Chính trị tỉnh Điện Biên (*02 hội thảo cấp trường*), Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn (*01 hội thảo khoa học cấp trường*). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số trường mặc dù đã hoàn thành công tác chuẩn bị nhưng vẫn chưa triển khai tổ chức được Hội thảo khoa học theo kế hoạch đề ra.

3- Công tác xuất bản Bản tin Thông tin lý luận & thực tiễn và trang thông tin điện tử

Về Bản tin Thông tin lý luận & thực tiễn: có 07/08 trường đăng ký xuất bản Bản tin. Trong 06 tháng đầu năm, các đơn vị trong Cụm thi đua đã phát hành 09 số bản tin với tổng số 175 tin, bài viết.

Về Trang thông tin điện tử: có 08/08 trường đã đăng ký xây dựng Website; đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền, thường xuyên cập nhật kế hoạch chuyên môn, tin tức, sự kiện và đăng tải các bài viết khoa học của giảng viên, viên chức trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị.

4- Công tác Phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Chính phủ, của địa phương

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, các trường trong Cụm Thi đua đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là công tác tuyên truyền, quán triệt văn bản của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt “5K” theo hướng dẫn của Bộ Y tế... cụ thể:

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ quy định “5K” đối với 100% công chức, viên chức, người lao động; kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch đối với người ra, vào trường (*đeo thân nhiệt, khai báo y tế*).

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch; một số đơn vị tổ chức phun khử khuẩn khu làm việc và khu giảng đường. Đa số các trường đã vận động công chức, viên chức quyên góp ủng hộ mỗi người một ngày lương cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Rà soát, báo cáo về các trường hợp có tiếp xúc với các đối tượng nhiễm, nghi nhiễm theo chỉ đạo của tỉnh.

- Ngưng tổ chức lớp tại trường và chuyển sang học bằng hình thức trực tuyến ngay khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp theo sự chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Tỉnh ủy các địa phương.

- Các trường đã tổ chức đăng ký với các cơ quan chức năng tiêm vắc xin phòng dịch và thực hiện tiêm vắc xin theo kế hoạch cho công chức, viên chức, người lao động.

- Thực hiện chủ trương của Đảng và các cấp ủy, 100% các đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid 19.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đã bố trí cơ sở vật chất cho 60 y bác sĩ tuyến đầu nghỉ tại trường để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Trường Chính trị tỉnh Sơn La đã được UBND tỉnh trưng dụng khu ký túc xá với 549 giường nằm và Nhà ăn - Căng tin cho UBND thành phố làm điểm dự phòng khu cách ly phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

5- Công tác tổ chức triển khai các phong trào thi đua

Cụm thi đua các trường chính trị khu vực biên giới phía Bắc, Cụm thi đua khối các cơ quan tại các địa phương phát động, các trường chính trị tỉnh đã tổ chức đăng ký thi đua, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, triển khai thực hiện

có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-HVCTQG ngày 30/5/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quy chế Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hướng dẫn số 159/HD-HVCTQG ngày 22/10/2015 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị; Kế hoạch số 04-KH/TCT ngày 13/01/2021 của Trường Chính trị tỉnh về việc tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2021; với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, Trường Chính trị tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị” năm 2021, đã có 30 học viên các lớp tại các huyện tham gia; kết quả có 24 học viên đạt danh hiệu “Học viên học giỏi lý luận chính trị”; trong đó có 01 học viên đạt giải nhất, 02 học viên đạt giải nhì, 04 học viên đạt giải 3 và Nhà trường đã trao 03 giải phụ cho các đội thi có phần thi xuất sắc.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị trong Cụm thi đua số 01 đã xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua về “Đoàn kết-Dân chủ- Kỷ cương- Gương mẫu – Sáng tạo – Hiệu quả”, “Xây dựng văn hóa trường Đảng mẫu mực và Xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp”, “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt hiệu quả”, “Thi đua hướng tới xây dựng trường chính trị chuẩn” ... với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện từng đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, các đơn vị trong Cụm đã xây dựng kế hoạch thi đua lập thành tích xuất sắc được các cấp tặng Bằng khen, giấy khen (*Trường Chính trị tỉnh Sơn La, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh, Trường Chính trị Hoàng Đình Dong tỉnh Cao Bằng...*). Ngoài ra các trường còn hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, địa phương và của trường, điển hình như:

- Trường Chính trị tỉnh Sơn La, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh phong trào “*Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*”, “*chung tay xây dựng Nông thôn mới*”.

- Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tích cực tham gia phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021) do UBND tỉnh Lào Cai phát động (*Hiệu trưởng tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua*).

- Trường Chính trị Hoàng Đình Dong tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện thành công đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo các mạng Việt Nam và 60 năm Cao Bằng thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Cao Bằng năm 1961...

- Trường Chính trị tỉnh Lai Châu phát động và tổ chức, thực hiện phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường (08/6/2006-08/6/2021).

6- Các thành tích nổi bật khác

Mặc dù ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 gây ra; các trường trong Cụm thi đua đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra, ngoài ra các trường còn đạt được đạt được một số thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ như:

- Biên soạn, chỉnh sửa tập bài giảng "*Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương*" trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị theo sự chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia

- Mỗi đơn vị cử 02 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc năm 2021, kết quả, Cụm thi đua số 01 có: 05/16 đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi xuất sắc, 11/16 đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi cấp Học viện.

- Giảng viên các trường tích cực tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi các cấp năm 2021, tích cực tham gia viết bài đăng báo, tạp chí, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

III- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1- Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Trong 6 tháng cuối năm 2021, các trường trong Cụm Thi đua tiếp tục đẩy mạnh, triển khai thực hiện kế hoạch, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, dự kiến mở mới 231 lớp với 15.180 học viên.

Trong đó:

- Các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 47lớp/3107 học viên.

- Các lớp Bồi dưỡng:

+ Chuyên viên: 10 lớp/ 674 học viên.

+ Chuyên viên chính: 07 lớp/ 388 học viên.

+ Lớp BDLĐQL cấp phòng: 18 lớp/ 1227 học viên.

+ Các lớp Đảng, đoàn thể: 58 lớp/ 4742 học viên.

- Các lớp liên kết khác:

+ Lớp Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính: 07 lớp/ 415 học viên.

+ Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kinh tế: 12 lớp/840 học viên.

+ Lớp cao học: tiếp tục thực hiện: 02 lớp Cao học Chính trị học, 01 lớp Quản lý kinh tế và 01 lớp Xây dựng đảng & chính quyền nhà nước.

+ Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở: 02 lớp/120 học viên.

+ BD kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã: 02 lớp/120 học viên.

+ Bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho chiến sỹ bộ đội biên phòng: 01 lớp/70 học viên.

+ Lớp BD công chức cấp xã: 04 lớp.

+ Lớp BD đại biểu HĐND cấp huyện: 11 lớp.

+ Lớp BD đại biểu HĐND cấp xã : 51 lớp.

+ Lớp BD lãnh đạo, quản lý cấp sở: 05 lớp.

- Về công tác ĐTBĐ, nâng cao trình độ chuyên môn của viên chức: Theo kế hoạch, dự kiến trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong Cụm dự kiến cử 03 viên chức đi học Văn bằng 2, cử 06 viên chức tham gia đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, 02 viên chức đi học Cao cấp lý luận chính trị - hành chính và 02 viên chức đi học hoàn chỉnh Cao cấp LLCT-HC. Tuy nhiên, do việc cử công chức, viên chức của các trường tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ còn phụ thuộc lớn vào kế hoạch chiêu sinh, mở lớp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo, vì vậy, một số đơn vị chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể.

2- Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn

- Tiếp tục triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và tổ chức triển khai, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021.

- Bố trí phương án tổ chức triển khai Hội thảo khoa học các cấp, đảm bảo tiến độ, chất lượng chuyên môn.

- Xuất bản bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn theo đúng tiến độ, duy trì thường xuyên hoạt động của Trang thông tin điện tử các trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu thực tế của giảng viên và công tác đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kì hạn ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung xây dựng các báo cáo, đề xuất, kiến nghị với tỉnh những vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

3- Các hoạt động khác

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc năm 2021 tại tỉnh Lai Châu phù hợp với điều kiện, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Xây dựng lộ trình triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở các địa phương, bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập tại các lớp trực tuyến.

- Tổ chức kịp thời, hiệu quả Hội thi giảng viên cấp khoa, cấp Trường (*Trường Chính trị Lào Cai, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh*).

- Phân công, duyệt bài giảng giáo trình Trung cấp lý luận chính trị mới. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới cách soạn, giảng và cách tiếp cận vấn đề phù hợp với dạy trực tuyến.

- Các đơn vị tiếp tục chủ động tham mưu, xây dựng Đề án triển khai Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn và những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa, văn minh công sở xây dựng cơ quan văn hóa. Thực hiện tốt công tác quản trị, hành chính, thi đua khen thưởng và các giải pháp thực hành tiết kiệm chi tiêu theo chỉ đạo của các cấp.

4- Tổ chức phong trào thi đua

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực biên giới phía Bắc, Cụm thi đua các cấp, ngành, đoàn thể phát động.

- Tổ chức hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại công chức, viên chức, lao động và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và trong phong trào thi đua năm 2021.

Trên đây là Báo cáo hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc./.

Nơi nhận:

- Phòng thi đua, KT - Sở Nội vụ,
- Vụ Các trường chính trị,
- Các TCT trong Cụm Thi đua,
- Lưu VT.



Người ký: TRƯỜNG CHÍNH
TRỊ
Email: Truong Chinh
tri@CHINHTRI
Cơ quan: TỈNH ỦY SƠN LA
Thời gian ký: 18.08.2021
02:46:13 -07:00

CỤM TRƯỞNG

Người ký: Lò Thị
Thúy Hà
Email: Hieu Truong
Chinh
tri@CHINHTRI
Cơ quan: TRƯỞNG
CHÍNH TRỊ, TỈNH
ỦY SƠN LA
Thời gian ký:
17.08.2021 14:36:01
+07:00



HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠN LA
Lò Thị Thúy Hà